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 ปี 2566 เป็นปีสําคญัของบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี ?สตาร์ช จํากดั (มหาชน) หรือ  
PQS เนืKองด้วยเป็นปีทีKบริษัทฯ ได้นําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทได้มีการดําเนินการปรับองค์กร ระบบการทํางาน การบริหารจดัการให้พร้อมเข้าสูม่าตรฐาน
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มาก่อนหน้าเป็นเวลา มากกวา่ 2 ปี ผมและคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั ?งผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนจงึมีความมัKนใจวา่ บริษัทฯ มีความพร้อมอยา่งยิKง ทีKจะเป็น 1 ในองค์กร ทีKสามารถสร้างความยัKงยืน
ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่นเพืKอร่วมกนัขบัเคลืKอนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตขึ ?น 

 PQS ประกอบธุรกิจในด้านการผลิตอาหาร คือแปง้มนัสําปะหลงั และแปง้มนัสําปะหลงัดดัแปร ด้วยวิสยัทศัน์
ของบริษัท ทีKมุง่มัKนเป็นผู้ นําด้านการผลิต แปง้มนัสําปะหลงั แปง้มนัสําปะหลงัดดัแปร และผลิตภณัฑ์ทีKเกีKยวข้องใน
ระดบัชั ?นนําของอาเซียน ทําให้บริษัท ไมเ่คยหยดุนิKงในการทีKจะสรรหาเทคโนโลยีการผลิตทีKทนัสมยัทีKสดุมาใช้ในการผลิต 
มุง่มัKนทีKจะสนบัสนนุเกษตรกรในเครือข่ายให้ปลกูมนัสําปะหลงั ซึKงเป็นวตัถดิุบต้นทางของบริษัทให้ได้คณุภาพตามทีK
บริษัทกําหนด และมุง่มัKนในการคิดค้นวิจยัผลิตภณัฑ์ตอ่เนืKองของมนัสําปะหลงัเพืKอให้ได้สินค้าทีKมีคณุคา่สงูขึ ?น และยิKง
ไปกวา่นั ?น บริษัทไมล่ะเลยทีKจะดแูลบริหารจดัการสิKงแวดล้อมเพืKอสร้างความยัKงยืน โดยโมเดลธุรกิจแบบ Bio, Circular, 
Green Economy (BCG) ซึKงเป็นการบริหารธุรกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว เพราะบริษัทเชืKอมัKนการเติบโต ไปพร้อมกบัลดมลภาวะ และผลกระทบตอ่โลกอยา่งยัKงยืน 

 ด้วยโมเดลธุรกิจนี ? กลุม่บริษัท PQS จงึได้ก่อตั ?งบริษัทยอ่ย Premier Bio Energy (PBE) เพืKอบริหารจดัการ

ทรัพยากรจากการผลิตแปง้มนั เพืKอหมนุเวียนกลบัมาเป็นพลงังานทางเลือกพร้อมๆกบัการดแูลสิKงแวดล้อม ซึKงเป็น

รากฐานหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทเชืKอมัKนวา่ การเติบโตของจํานวนประชากรโลก และภาวะการขาดแคลนอาหารในหลายภมิูภาคของโลก

จะทําให้ความต้องการอาหารเพิKมสงูขึ ?นในทกุๆ ปี บริษัทจงึได้เตรียมพร้อมทีKจะขยายกําลงัการผลิตทีKจะตอบสนองความ

ต้องการดงักลา่ว รวมทั ?งการขยายในด้านการพฒันาวิจยัผลิตภณัฑ์ด้านอาหาร และผลิตภณัฑ์ทีKเกีKยวเนืKองอนัเป็นผล

สืบเนืKองจากแนวคิดการบริหารธุรกิจแบบ BCG ซึKงบริษัทจะสามารถได้ผลิตภณัฑ์ใหมอื่Kนๆ ออกมานําเสนอตอ่ตลาดใน

ลําดบัถดัไป 

 พร้อมกนันี ? คณะกรรมการบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอืKนๆ มัKนใจวา่ คณะกรรมการบริษัทจะ

กํากบัดแูลให้บริษัทเติบโตไปตามเปา้หมายในทกุๆ ด้าน บนหลกัการบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล 
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